



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๐๕๕๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิศย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๐ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ.ช่อมชั่วคราวถนนโลคัลโรด เตรียมหารือ ร.ฟ.ท.เร่งแก้ปัญหาถาวร
- ❖ คลัสเตอร์ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ธนบุรีเข้าระบบการรักษา - กำชับสถานดูแลผู้สูงอายุ ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

❖ กทผ.ช่อมชั่วคราวถนนโลคัลโรด เตรียมหารือ ร.ฟ.ท.เร่งแก้ปัญหาถาวร

ตามที่มีข่าวถนนกำแพงเพชร ๖ หรือถนนเลียบบทางรถไฟ (โลคัลโรด) ฝัวจจรจรมีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นคลื่นไม่เรียบเสมอกัน อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว นั้น กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน มิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว ที่ผ่านมาสานักการโยธา และสำนักงานเขตดอนเมืองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกบั้ง โดยเมื่อ กทผ.ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาลูกบั้งกำแพงเพชร ๖ ชำรุด จะเร่งเข้าตรวจสอบ หากพบว่าฝัวจจรจรชำรุดเป็นหลุมเล็กน้อย สานักการโยธา โดยศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ๓ จะเร่งซ่อมแซมชั่วคราวเฉพาะจุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วรวม ๓ จุด บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต ๒๕ ฝั่งขาออกหน้าโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ และหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง (จุดตัดระหว่างถนนเขตวุฒากาศกับถนนกำแพงเพชร ๖ หากฝัวจจรจรชำรุดเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นคลื่น ไม่เรียบเสมอกัน จะมีหนังสือประสานแจ้ง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซม โดยได้แจ้งไปเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม สานักการโยธาและสำนักงานเขตดอนเมือง ยังได้พิจารณาถึงปัญหาอย่างรอบด้านพบข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. สาเหตุที่ถนนกำแพงเพชร ๖ ตั้งแต่แยกวัดเสมียนนารีถึงบริเวณแยกคลังน้ำมัน ได้สถานีรถไฟสายสีแดง มีสภาพเป็นเนินลูกคลื่นตลอดแนว สานักการโยธา คาดว่า อาจมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงของ ร.ฟ.ท. ซึ่งจัดซ่อมฝัวจจรจรไม่ได้ระดับและไม่เรียบร้อย รวมทั้งมีการสกัดเสาตอม่อไฮโปเวลล์เดิมออกไม่หมดในแนวถนนที่ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างช่องจราจรใหม่ ทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว ไม่เท่ากัน (differential settlement) ส่งผลให้ฝัวจจรจรเป็นคลื่น

๒. กทผ.ไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมถาวรได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร ๖ อยู่ในกรรมสิทธิ์และความรับผิดชอบของ ร.ฟ.ท. โดย ร.ฟ.ท.ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ กทผ.ใช้สิทธิเหนือพื้นดินบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๓ เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน

๓. แม้ ร.ฟ.ท. ...

๓. แม้ ร.ฟ.ท.จะมีหนังสือแจ้งส่งมอบถนนเลียบบทางรถไฟและอุโมงค์ถนนลอดทางรถไฟ ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลรักษาเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ แต่ กทม.ยังไม่ได้รับมอบถนนดังกล่าวจาก ร.ฟ.ท. เนื่องจากสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมก่อนการส่งมอบ พบว่ามีข้อบกพร่องหลายรายการ อาทิ ไม่มีบันทึกข้อตกลงการส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนกำแพงเพชร ๖ ผิดจรรยาบรรณ แอสฟัลต์ชำรุด ทรุดตัว แตกกร้าว ไม่เรียบเสมอกับผิวจราจรข้างเคียง คันหินและทางเท้าก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐาน บ่อพักระบบระบายน้ำและช่องรับน้ำบนทางเท้าสูงกว่าระดับผิวจราจร ไม่สามารถระบายน้ำได้ ไม่มีป้ายจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จนถึงปัจจุบัน ร.ฟ.ท.ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยถูกต้องตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค กทม.จึงยังไม่ได้รับมอบถนนกำแพงเพชร ๖ จาก ร.ฟ.ท.

ทั้งนี้ กทม.มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้วางแผนทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการสำรวจของสำนักงานเขตดอนเมือง พบว่า สภาพผิวจราจรในแนวถนนกำแพงเพชร ๖ ยังนับเป็นคลื่นหลายแห่ง ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร.ฟ.ท. สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และสำนักการโยธา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

* * * * *

❖ **คลัสเตอร์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ธนบุรีเข้าระบบการรักษา - กำชับสถานดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting**

ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. กล่าวกรณีพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เขตธนบุรี ว่า จากการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตธนบุรีของเอกชนแห่งหนึ่ง พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน ๒๐ ราย แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ ๑๔ ราย ผู้ดูแล ๖ ราย ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล และสำนักงานเขตธนบุรี ได้นำผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ๑๔ ราย ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ดูแล ๖ ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ ได้ให้ Home Isolation (HI) กับศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ และเฝ้าติดตามอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ ๖ ราย และผู้ดูแล ๓ ราย โดยจัด Home Quarantine เฝ้าดูอาการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ห้ามบุคคลเข้า-ออก พร้อมทั้งทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมโรค โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโลและสำนักงานเขตธนบุรีเฝ้าติดตาม

นางปานฤดี โมโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย มีมาตรการสอบสวนโรค โดยเมื่อพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และสำนักงานเขตจะลงพื้นที่สอบสวนโรค ร่วมกัน เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากพบผู้ป่วยเพิ่มจะนำเข้าสู่ระบบการรักษา เช่น เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เข้า Hospitel หรือเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation กรณีสถานดูแลผู้สูงอายุมีสถานที่เพียงพอ ให้แยกกักผู้ป่วยในสถานดูแลผู้สูงอายุนั้น ๆ ได้ โดยมีแพทย์ตรวจประเมินอาการเบื้องต้น พร้อมให้ยารักษาตามอาการ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักกัน (Quarantine) เพื่อเฝ้าระวังจนครบ ๑๔ วัน และจะเข้าไปตรวจ Swab ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซ้ำตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่พบผู้ป่วยใหม่ภายใน ๒๘ วัน ถือว่าสิ้นสุดการเฝ้าระวัง ส่วนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แนะนำให้ทำความสะอาดห้องพักของผู้ป่วยด้วยแอลกอฮอล์ หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น หรือสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ โดยเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได ทำความสะอาดห้องน้ำ รวมถึงสุขภัณฑ์ และพื้นผิวในห้องน้ำ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ทิ้งขยะติดเชื้อทุกวัน ตลอดจนประสานสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ และกำชับให้เจ้าของกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด

นายสุขสันต์ ...

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่มีผู้คนรวมตัวจำนวนมาก รวมทั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เด็กเล็ก ที่อยู่ในการดูแลของ กทม. ขณะเดียวกันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานเขต ๕๐ เขต สำนักเทคนิค โรงพยาบาล กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการวางแผนการตรวจคัดกรองโรคและฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวทางของหน่วยงานเครือข่าย โดยได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทั้งนี้ ได้จัดทีมตรวจเชิงรุกตามบ้านและชุมชน โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยเฉพาะในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แนะนำให้ตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์

นางอนุสรฯ ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคม ได้เพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ในกลุ่มสถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron และสั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด รวมทั้งประสานงาน เพื่อเตรียมผู้สูงอายุให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อม หากพบเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งจัดให้มีห้องกักตัวสำหรับผู้สูงอายุที่เข้ามาใหม่ เพื่อสังเกตอาการ ๑๔ วัน และตรวจหาเชื้อโควิด 19 หลังครบกำหนด

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร